

# Hỗ trợ giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động

Với mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy thị trường lao động tại địa phương, tỉnh Hà Nam thực hiện đồng bộ các giải pháp. Chỉ trong quý 1 năm 2021, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho gần 5.000 lao động (đạt 28,4% kế hoạch năm). Toàn tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 17.500 lao động trong năm 2021.

Năm 2020, sau gần 3 năm làm việc tại khu công nghiệp Đồng Văn 1 (Hà Nam), chị Vũ Thị Xoan (xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng) bị mất việc do công ty giải thể vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Không có việc, không có thu nhập gia đình gặp nhiều khó khăn nên chị Xoan mong sớm tìm được việc làm mới để chia sẻ gánh nặng với chồng. Sau nhiều lần tham gia phiên giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam tổ chức, ngày 15/4, chị Xoan đã tìm được



Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam phỏng vấn tuyển dụng người lao động.

ẢNH: ĐẠI NGHĨA

cầu tìm việc của những người đến động. Tuy nhiên, để sản xuất đi vào nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp với đó, Sở nắm bắt những vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh



việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam tổ chức, ngày 15/4, chị Xoan đã tìm được việc mới với thu nhập như mong muốn.

Còn anh Nguyễn Văn Đức, 35 tuổi ở huyện Lý Nhân từng có thời gian làm việc tại Hà Nội nhưng thu nhập không ổn định lại xa nhà. Anh Đức cũng đã được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam tư vấn đề tham gia tuyển dụng tại một số công ty và đã tìm được việc làm vào phiên giao dịch ngày 15/4.

Đề đáp ứng nhu cầu về việc làm của người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam đã tích cực đẩy mạnh công tác tư vấn ban đầu, giới thiệu việc làm cho người lao động. Trung tâm phối hợp với các đơn vị, địa phương tiến hành thu thập thông tin, dữ liệu về những vị trí việc làm còn trống và thông tin việc làm của doanh nghiệp; đồng thời khai thác nhu

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam phỏng vấn tuyển dụng người lao động.

cầu tìm việc của những người đến làm thủ tục đề nghị được trợ cấp thất nghiệp và đối tượng lao động tự do, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu về cung cầu lao động. Trong quý I năm 2021, tại các phiên giao dịch tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và giải quyết việc làm do Sở LĐ, TB&XH, Trung tâm phối hợp tổ chức đã có 111 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng hơn 14.500 lao động.

Điển hình như Công ty TNHH Đèn Led Đông Phương Hà Nam vừa thành lập hơn 4 tháng nên có nhu cầu tuyển dụng trên 500 lao động phổ thông. Thông qua sàn giao dịch việc làm, Công ty cũng tuyển được gần đủ số lượng lao động theo nhu cầu. Ông Hoàng Hà Giang, Phó Giám đốc công ty cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2021, Công ty tuyển được gần đủ số lao

động. Tuy nhiên, để sản xuất đi vào ổn định, công ty vẫn cần phải tuyển trên 100 lao động trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh những thông báo đăng tuyển trực tiếp tại nhà máy, trên truyền thông, công ty mong muốn tham gia thêm nhiều phiên giao dịch việc làm để có thể tuyển đủ số lao động mà doanh nghiệp cần.

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam, phát huy hiệu quả của sàn giao dịch việc làm vào ngày 15 hằng tháng, Công ty mở rộng thêm sàn giao dịch vệ tinh tại các huyện, thị xã trong tỉnh để kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Với chức năng nhiệm vụ của mình, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam phấn đấu tổ chức nhiều phiên trực tiếp và trực tuyến để thu hút từ 100 đến 200 doanh

NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VỚI TRÊN 2.000 LAO ĐỘNG THAM GIA/PHIÊN.

Trong năm 2021, Sở LĐ, TB&XH Hà Nam tiếp tục tham mưu trình UBND tỉnh kế hoạch các dự thảo về thỏa thuận đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc; cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Hà Nam; phân bổ chỉ tiêu giải quyết việc làm mới và việc làm thêm; chỉ tiêu giải quyết việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo xuống các huyện, thị xã, thành phố. Sở cũng phối hợp với các Sở, ban, ngành triển khai công tác đào tạo nghề, dạy nghề; cung cấp thông tin về lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Cùng

ANH: ĐAI NGHĨA

với đó, Sở nắm bắt những vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, giúp người lao động tiếp cận với cơ hội việc làm.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Sở LĐ, TB&XH Hà Nam cho biết: Hiện nay, dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, các doanh nghiệp đang dần ổn định sản xuất kinh doanh, do đó dự báo thị trường lao động sẽ tiếp tục có nhiều khởi sắc. Ngành LĐ, TB&XH sẽ thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho người lao động, tạo điều kiện để doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động, ổn định sản xuất kinh doanh.

ĐAI NGHĨA